

## ..นกกแล.. เล่าเรื่อง >>>สุดสาคร..ด้วยเสียงเพลง

นำเสนอเมื่อ : 22 มิ.ย. 2552

### ...พระอภัยมณี...ตอน สุดสาคร..✕



การพบกันระหว่าง **สุดสาคร** กับ **มานิลมังกร** นั้นหมายถึงการจากลา จาก **พระเจ้าตา** และ **แม่นางเงือก** และหมายถึงการเริ่มต้นสู่การผจญภัยที่เหนือจินตนาการ เพื่อเดินทางตามหา พระอภัยมณี ผู้เป็นบิดา ไปสู่ดินแดนที่ สุดสาครไม่เคยรู้จัก ในขณะที่เดียวกันทางฝ่าย **พระอภัยมณี** กับ **นางสุวรรณมาลี** และ **สินสมุทร** เกิดเรื่องอับปางลงกลางทะเล นางสุวรรณมาลี กับสินสมุทรลอยคออยู่กลางทะเลและถูกโจรสลัดนามว่า **สุหรั่ง** จับตัวไว้ หากแต่สินสมุทรผู้มีพลังอำนาจ ได้ปราบโจรสลัดเสียสิ้น สมุนของโจรจึงกลับใจมาช่วยสินสมุทรตามหาผู้เป็นบิดาที่พลัดหลง ส่วนพระอภัยมณี ลอยตามน้ำไปสู่มืองลังกาและถูกอุศเรนจับไว้เป็นตัวประกันในการทำศึกกับศรีสุวรรณเจ้าเมืองรมจักรผู้เป็นน้องของพระอภัยมณี

**การผจญภัยของสุดสาครถึงคราวเข้าตาจนอีกครั้งเมื่อพบกับ ซีเปลือย** ที่ลวง

สุดสาครว่าจะถ่ายทอดวิชาขามทะเลน้ำกรตให้ เมื่อหลงเชื่อ

ซีเปลือยจึงชิงเอาไม้เท้ากายสิทธิ์กับมานิลมังกรมุงหนาสู่เมืองการเวก

และทำให้สุดสาครต้องตกลงไปในก้นเหว มานิลมังกรได้จังหวะระหว่างที่ ซีเปลือย

แสวงสุขอยู่ในเมืองการเวกนั้น หลบหนีออกมทหาช่วยสุดสาคร

และด้วยบุญญาธิการสุดสาครจึงรอดตายและซีมานิลมังกรกลับมาเมืองการเวกเพื่อทวงถามความจริงใน หักกับท้าวสุริโยทัยเจ้าเมืองการเวกและชาวเมือง

**และเมื่อสุดสาครได้ปราบซีเปลือยจนรู้แพชนะแล้ว จึงออกเดินทางไปปราบเหล่าผีเสื้อยักษ์ ที่คอยก่อกวนชาวเมืองที่ต้องเดินทางค้าขายทางสำเภาเรือ**

ณ เกาะแห่งหนึ่ง สุดสาครได้ออกไปปราบผีเสื้อยักษ์ ร่วมกับเหล่าทหารผู้กล้าเมืองการเวก

แต่ในสำเภา **เจ้าชายหัสชัย** กับ **เจ้าหญิงเสาวคนธ์** แอบซ่อนไปด้วย

และเมื่อเจ้าหญิงเสาวคนธ์ขึ้นมาจากห้องเรือก็ถูกผีเสื้อยักษ์โฉบเอาตัวไป

สุดสาครจึงซีมานิลมังกรเร่งติดตามไปช่วยเหลือ และปราบผีเสื้อยักษ์เสียราบคาบ

และนำตัวเจ้าหญิงเสาวคนธ์กลับมาได้อย่างปลอดภัย ฝ่ายกองทัพอุศเรน

เดินทางมาถึงจุดนัดหมายพร้อมทั้งทำการรบกองทัพศรีสุวรรณ **การต่อสู้เป็นไปด้วยความดุเดือด**

**ท่ามกลางการสมุดของสินสมุทร สุวรรณมาลีที่รอเวลาจะเข้าช่วยเหลือ**

ทางฝ่ายสุดสาครเดินเรือมาถึงเห็นการรบมาแต่ไกล

จึงทราบว่าเป็นการรบกันระหว่างท้าวอุศเรนและศรีสุวรรณผู้เป็นน้าของตน

สุดสาครไม่รอช้าจึงตรงเข้าช่วยเหลืออย่างกล้าหาญ

ขณะเดียวกันสินสมุทรได้จังหวะจึงนำเหล่าสมุนโจรตรงเข้าช่วยรบ

จนในที่สุดความปราชัยเป็นของท้าวอุศเรนแห่งเมืองลังกา

ผู้สื่อข่าวแนะนำตนเองกับพระอภัยมณีด้วยการนำปิ่นปักผมจากแม่นางเงือกมาให้ติดตัวไว้  
พระอภัยมณีเห็นดังนั้นจึงทราบเรื่องราวเป็นอย่างดี  
ทั้งหมดได้พบเจอกันด้วยความปิติสุข



ความอบอุ่นไม่จำเป็นต้องมาจากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเสมอไป  
เพราะถึงแม้จะไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่  
แต่ความอบอุ่นที่ได้รับจากบุคคลอื่นก็สามารถทดแทนกันได้  
และเมื่อเราไม่รู้สึกว้าอาภัพหรือมีปมด้อยเมื่อขาดพ่อแม่  
เราจะสามารถแสวงหาความรู้และประสบการณ์  
สำหรับการมีชีวิตที่ดีในวันข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์ และภาคภูมิใจ...



ขอบคุณที่มาข้อมูล เพลงและภาพจากอินเทอร์เน็ต